

Số: 29002 /2023/CV-PL

V/v: Giải trình ý kiến kiểm toán BCTC  
năm 2022

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2023

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Ngày 07/04/2023, PLP đã công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty, trong đó có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC), cụ thể như sau: “Công ty đang ghi nhận khoản công nợ phải thu của cá nhân Nguyễn Thị Phương với số tiền 115 tỷ đồng để thực hiện thỏa thuận hợp tác đầu tư. Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán này, chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá tính phù hợp của số dư phải thu này cũng như những điều chỉnh cần thiết (nếu có) liên quan đến vấn đề này đến các khoản mục trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty”. Nhằm mục đích cung cấp thông tin, Công ty xin giải trình về ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán như sau:

- Tại thời điểm 31/12/2022, PLP có đầu tư một số dự án, trong đó có khoản hợp tác đầu tư với Bà Nguyễn Thị Phương để mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hoàng Minh.
- Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hoàng Minh hiện đang là chủ đầu tư dự án “Khai thác chế biến nước khoáng tại lỗ khoan QH1 thuộc phường Quanh Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”. Dự án sử dụng công nghệ hiện đại, quy trình khép kín đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cao nhất, ít sử dụng năng lượng, thân thiện với môi trường của Nhà máy nước khoáng thiên nhiên đóng chai với công suất đạt 200 triệu sản phẩm/năm giai đoạn đầu.
- Dự án “Khai thác chế biến nước khoáng tại lỗ khoan QH1 thuộc phường Quanh Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh” là dự án trọng điểm mà Nhựa Pha Lê hướng đến trong giai đoạn 2023-2025. Đây cũng được xem là một hướng đi mới cho Nhựa Pha Lê trong thời kỳ ngành Filler đang có biên lợi nhuận dần thu hẹp.
- Tuy nhiên do đang trong quá trình mua và gặp một số vấn đề phát sinh nên Công ty chưa thể hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án trước thời điểm 31/12/2022. Công ty sẽ tiếp tục triển khai thăm định và hoàn thành nốt thủ tục pháp lý của dự án sớm nhất có thể trong thời gian tới.

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê nhận thấy không có cơ sở để xảy ra tổn thất với khoản đầu tư này. Do đó, Công ty cho rằng ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trong Báo cáo kiểm toán năm 2022 của Công ty không gây ảnh hưởng gì đến các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2022.

Trân trọng!

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ**

**NHỰA PHA LÊ**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Hải Yên*